

ภาคกฎแห่งกรรม

อานิสงส์ของการสวดพุทธคุณ

พระภาวนาวิสุทธิคุณ

R308

พระพุทธคุณ อาตมาสังเกตมาว่า บางคนเขาไปหาหมอดู เเคราะห์ร้ายก็ต้องสะเดาะเคราะห์ อาตมาก็มาดูเหตุการณ์ โชคลางไม่ดีก็เป็นความจริงของหมอดู **อาตมาก็ตั้งตำราขึ้นมาด้วยสติ** บอกว่าโยมไปสวดพุทธคุณเท่าอายุให้เกินกว่า ๑ ให้ได้ เพื่อให้สติดี แล้วสวดพาหุงมหากาฯ หายเลย สติก็ดีขึ้น เท่าที่ใช้ได้ผล **สวดตั้งแต่ นะโม พุทธัง ธรรมมัง สังฆัง พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุงมหากาฯ จบแล้ว ย้อนกลับมาข้างต้น เอาพุทธคุณห้องเดียว ห้องละ ๑ จบ ต่อ ๑ อายุ อายุ ๔๐ สวด ๔๑ อายุ ๓๕ สวด ๓๖ ก็ได้ผล**

พุทธคุณกับชาวคริสต์

มีชาวคริสต์คนหนึ่ง มีลูกชายคนเดียว อยู่ที่ลาดพร้าว เป็นเศรษฐีที่ดิน อายุ ๕๑ ปี มีลูกชายคนเดียว สามิตาย ลูกชายเรียนหนังสือไม่เก่ง ก็ไปส่งเรียนปริญญาที่อเมริกา เป็นเศรษฐีที่ กทม. ราชาที่ดิน ที่ดินข้างคลองแสนแสบของเขาทั้งนั้น ไปจรดลาดพร้าวหลายร้อยไร่ เมื่อสมัยก่อนก็ขายได้หลายร้อยล้าน เป็นผู้มีเงิน ก็ส่งลูกไปเรียนเมืองนอก ลูกไม่เอาไหน ไปก็ไปซื้อรถเก๋ง พาจิกโก้ไปหาจิกกี้ ๓ ปีมาแล้ว แล้วก็มียี่ห้อมาหลอกแม่เรื่อย เรียนจวนใกล้สำเร็จ ขอเงินอีก ๑ แสน ขอเงินอีก ๕ แสน

แล้วในที่สุดเขาก็ไม่รู้จะไปหาที่พึ่งที่ไหน ก็ไปหาหมอดู หมอดูก็เอาเงินสะเดาะเคราะห์ ลูกถึงจะเรียนได้ แล้วก็ได้อีกเงินสะเดาะเคราะห์ ไปหาหมอดูทำก็ไม่สามารถจะสำเร็จได้ แต่พอดีก็มีคนสิงห์บุรีไปเป็นลูกจ้างบ้านนั้น เขาเป็นนายทุนให้ก็พากันไปนครสวรรค์ กลับมาเขาก็เลยแหวะ เขาบอกอย่าแหวะ ก็เลยแกล้งเพทุบายว่า

ปวดท้อง แวะเข้ามาวัดนี้หน่อย จะหาห้องน้ำแวะเข้ามาแล้ว นายทุนคนนี้ก็เข้าห้องน้ำด้วย คนนั้นก็มาบอกกับอาตมาว่าหลวงพ่อช่วยทีเถอะ แต่อาตมาก็ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นคริสต์ บอกช่วยหน่อยเถอะเขามีลูกชายคนเดียว ผมก็ขอยืมเงินเขาใช้เรื่อย เราก็นึกในใจว่า ขอคุณหน้าก่อน แล้วเขาก็พามาแล้ว ก็บอกให้ฟังว่า ลูกชายไปเรียนที่อเมริกา ไม่เอาไหนเลย พอรู้เข้าว่าเรียนไม่สำเร็จ ไปเที่ยว พานักศึกษาไทยไปเสียหายกัน ฉันทันทีจะเป็นโรคประสาทแล้ว ท่านจะมีทางช่วยได้ไหม ดูหน้าแล้วก็รู้ว่า ลูกชายต้องสำเร็จปริญญาโท และจะสำเร็จปริญญาเอกด้วย แต่ทำไมเรียนไม่สำเร็จ เดี่ยวมีวิธีทางแก้ เพราะลักษณะบอกให้รู้ถึงลูก ด้วยว่าลูกชายต้องเรียนสำเร็จ แต่ทำไมถึงเรียนไม่สำเร็จ

มีวิธีแก้ อาตมาก็บอกว่า โยมไปสวดมนต์ **สวดพุทธคุณ ๕๒ จบ** เพราะตอนนี้อายุ ๕๑ เขาบอกว่า **“ฉันสวดไม่ได้ ฉันเป็นคริสต์” “พระบิดา พระบุตร พระจิต สวดได้ไหม” “ฉันก็เป็นคริสต์แบบชาวพุทธที่สวดมนต์ไม่เป็น** **ไปวัดเข้าโบสถ์ก็เข้าไปอย่าง**

นั่นเอง” วันนั้นก็เจ้ากัณฑ์ไป ไม่ยอมรับ ก็อยู่ได้อีก ๔-๕ เดือน อาตมาจำหน้าได้ ที่นี้มีมีคนพามาละ เขามา กัณฑ์เอง ๓ คน บอกว่า **“ฉันยอมจำนน”** บอก **“เอา อย่างนี้โยม ไปซื้อหนังสือสวดมนต์เข้าเล่มหนึ่ง”** **“ฉันไม่อยากให้หนังสือสวดมนต์มีในบ้านฉัน ท่าน ช่วยเขียนให้หน่อย”** อาตมาก็ต้องเขียน พอตอนหลัง ชี้เกียดเขียนต้องพิมพ์เป็นใบ นี้พุทฺธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุงมหากาฯ **“ฉันไม่นับถือพระ ฉันจะ สวดได้หรือ”** **“ที่นอนนั้นแหละสวดไปก่อน”** อาตมา หาอุบาย เลยก็สวดพาหุงมหากาฯ **“ฉันท่องไม่ได้ อ่านตามตัวแล้วฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าอายุ ๕๑ สวด ๕๒”** **“ใช้ก้านไม้ขีด ทิ้งเข้าซิ ทำไปก่อน”** เขาเลย มั่นใจว่าคิดว่าจะทำได้ บอกว่า **“โยมสวดมนต์เสร็จ แล้วแผ่เมตตาให้ลูก อย่าตำลูกนะ อย่าแข่งลูก ให้ ลูกมีความเจริญสุข และให้ลูกมีความตั้งใจเรียน หนังสือให้สำเร็จ”**

พอไปสวดได้ ๓ เดือน ท่องได้หมดเลย หน้าเขาก็
ไม่ต้องใช้กำนไม้ขีดแล้ว จึง**เกิดอานิสงส์ ๒ ประการ**

หนึ่ง โรคประสาทหาย กินได้นอนหลับ ชื่นอก
ชื่นใจ นอนหลับก็ใจดี เริ่มแผ่ส่วนกุศลให้ถึงลูกแล้ว
บุญกุศลของแม่จะถึงลูกถึงตอนไหน รู้กันตอนนี้ เพราะ
ลูกนี้เพื่อในการเงิน ขอเงินแม่เรื่อยเลย ไม่รู้บุญกุศล
ของแม่แต่ประการใด วันนั้นบุญกุศลของแม่ถึง
ประมาณ ๖ เดือนหลังจากสวดมนต์ อาตมาจดไว้ วัน
นั้นพอดีลูกชายพาพวกนักศึกษาไทย ที่ส่งด้วยทุนของ
ตัวเอง ไปเที่ยว ขับรถไปชนเสาไฟฟ้า เพื่อนอยู่ข้าง
หลังกระเด็นออกจากรถหมด ไม่ตายไม่เป็นอะไรเลย
แต่เจ้าหน้าที่ต้องไปอัดก๊อปปี้กับเสาไฟฟ้า เสาล้ม ต้องเสีย
เงินหลายแสน พวงมาลัยอัดหน้าอกไปโคม่าอยู่
โรงพยาบาล ไม่รู้สึกตัว แล้วพอดีมีลูกพี่อยู่คนหนึ่ง
เป็นแพทย์อยู่ที่อเมริกาเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน ก็ไปเยี่ยม
ถ้าจะไม่รอดแน่ ก็ให้อ็อกซิเจน นายแพทย์อเมริกาบอก
ว่าไม่รอดแน่

วันนั้นผ่านไป รุ่งขึ้นลืมตา พอรอดมาแล้วปวด
เมื่อยจะตาย น้ำตาวิ่งคิดถึงแม่ มันเข้าไปในสังคม
มันจะไม่คิดถึงแม่ บางคนอายุ ๘๐ แก่จะตาย เวลาใกล้
ตายหลงคิดถึง แม่จำกระทั่งแม่ตายไปตั้งนานแล้ว
อย่างนี้แน่นอน มันทุกข์หนัก บอกปวดเมื่อยทั่ว
สรรพางค์กาย คุณแม่จำรำพันคิดถึงแม่

ข้อสอง ลูกคิดถึงแม่ ถ้าแม่ทราบว่าคุณไม่เรียน
หนังสือแล้ว แม่จะเสียใจแค่ไหน ทราบเข้าก็ตืออกดีใจมา
วัดเลย เลี้ยงเพลพระ สวดธรรมจักรให้ ๑ จบ

ในที่สุด พอลูกกลับจากอเมริกาพาลูกมาเลย
อาตมาให้พระบูชาไป ๑ องค์ แม่ก็เล่าให้ฟังเพราะเหตุ
อย่างนี้ ลูกเลยสวดมนต์ภาวนาแล้วไปเข้าวัดไทย ไป
นั่งวิปัสสนาที่เมืองนอก เจ้าคุณเทพโสภณรู้จัก แต่ไม่รู้
เรื่องวัดอัมพวัน รู้ว่าเจ้านี้มันนักกรรมฐานปริญญาเอก
เดี๋ยวนี้ไม่ยอมกลับบ้าน แม่บอกหลวงพ่อกให้ฉันสวด
มนต์อะไรให้ลูกกลับประเทศไทย ไม่มีกลับเรารู้แล้วไม่
กลับแน่

อันนี้ไ้ผลแน่นอน ขอฝากไว้ว่าเด็กหรือใครก็ตาม ก็ต้องประสบทุกข์จะคิดถึงแม่ ถ้าไม่ประสบทุกข์ให้เงินไปเพื่อ ไม่คิดถึงแม่ ต้องประสบทุกข์จึงจะเห็นตัว ธรรมชาติ เห็นอกเห็นใจเลยเชียว เขามาเล่าให้อาตมาฟัง บอกหลวงพ่อกับ ผมไม่คิดถึงแม่เลย ๓-๔ ปีที่อเมริกา แต่ก็คิดถึงแม่ว่าอยู่กับแม่ป้อนข้าวให้ พัดวีให้ได้ คิดอย่างนี้เลยจึงกลับ แม่ก็เลยเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อนี้ช่วย เอาไว้ เขาเลื่อมใสอาตมาบอกว่า ถ้าเชื่อนะ ไปเดี๋ยวนี้ ตัดผม เพราะผมเขายาวประป่า เลยตัดผมที่นี้สิงห์บุรี เห็นได้ชัดมาก เจ้าคนนี้ บอกแหมหลวงพ่อกว่าผมนี้ ผลิตเงินแม่ไปหลายล้านบาท ดังที่กล่าวแล้ว **อาตมา ก็ตั้งตำรา ถ้าคนไหนเคราะห์ร้ายสวดพุทธคุณ**

จำสอบเป็นนายร้อย

จำที่ศูนย์ปืนใหญ่นี้บอกว่า หลวงพ่อกอีก ๒-๓ ปี อายุผมเกินแล้ว สอบนายทหารไม่ได้เสียไป ๒ หมื่นก็ ไม่ได้ **“อย่าไปพูดเรื่องเสียเงินเสียยี่ห้อทหาร สอง**

**คนผิวเมียสวดมนต์ได้มัย ต้องได้แน่ สวดสองคน
เลย”** พวกทหารศุนย์ปืนใหญ่ เขาบอกสงสัยบ้านจ่านี
ท่าจะบ้าแล้ว พอผิวจะไปทำงาน **“นี่แม่อีหนูมาสวด
มนต์แทน ฉันจะไปทำงาน”** เมียก็สวดใหญ่ เพื่อน ๆ
มาเยี่ยม ไปเถอะซาขาดไปเคยไปเล่นไฟด้วยกัน เลิก
เล่นมานั่งสวดมนต์

**ในที่สุด สอบได้สอบนายทหารได้เดี๋ยวนี่เป็น
พันตรีไปแล้ว แล้วร่ำรวยมีเงินให้นายทหารกู๋** จ่า
คนนี้พอสวดมนต์ มีเงินและมีไร่ที่อำเภอพัฒนานิคม มี
สวนมะพร้าว มะพร้าวเยอะแยะมันเป็นความจริงขึ้นมา
**ไม่ใช่ขลังด้วยคาถา แต่ขลังด้วยสติ สวดมนต์แล้ว
ก็มีสติขึ้นมา ปัญญาก็เกิด** สอบเขียนก็ได้เลย ตอน
เสียเงิน ๒ หมื่นไม่ได้ เขาบอกข้อสอบให้ยังไม่ได้ บอก
สวดพุทธคุณเข้า ได้ทุกราย อาตมาอบรมนักศึกษาามา
นี้ติดตามโดยต่อเนื่อง ไม่ใช่ไปบอกขอกฐินผ้าป่า
ต้องการประเมินผลขอให้เธอทำตาม บางคนบอกว่าฉัน
เรียนสำเร็จวิชาครูมาทำอะไรไม่ได้ บอกหนูไม่

จำเป็นต้องเป็นครู ฆานั้กรรรมฐานสวดมนต์เข้า ไม้
จำเป็นต้องวิชาที่เรียนตรงเลย มันจะเกิดมีคณอุปถัมภ์
ช่วยเหลือผลักดันไปจนได้โดยวิธีนี้